

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
SABECO SÔNG TIỀN**

**Báo cáo tài chính đã được kiểm toán  
cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011**



## MỤC LỤC

	Trang
<b>BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	1 - 2
<b>BÁO CÁO KIỂM TOÁN</b>	3
<b>BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN</b>	
Bảng cân đối kế toán	4 - 7
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	8
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	9
Thuyết minh báo cáo tài chính	10 - 22



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SABECO SÔNG TIỀN  
**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng Quản trị hân hạnh đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thương Mại SABECO Sông Tiền cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011.

**1. Công ty**

Công ty Cổ phần Thương Mại SABECO Sông Tiền ("Công ty") là Công ty Cổ phần được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 54.0.3.000030 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long cấp lần đầu ngày 17 tháng 3 năm 2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 19 năm 2008 về người đại diện pháp luật của Công ty và tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên thành 40 tỷ đồng.

**Trụ sở:**

Công ty có trụ sở chính và kho được đặt tại số 5E đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long.

**Công ty có các chi nhánh hạch toán phụ thuộc như sau:**

Chi nhánh Long An	Số 140 đường 833, khu phố Phú Nhơn, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Chi nhánh Tiền Giang	Số 333, quốc lộ 50, ấp 2, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Chi nhánh Trà Vinh	Quốc lộ 53, ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.
Chi nhánh Đồng Tháp	Số 1013 Điện Biên Phủ, Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Chi nhánh Bến Tre	Số 24/E3 đường Nguyễn Thị Định, ấp Phú Thành, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Theo giấy phép đăng ký kinh doanh ngành nghề kinh doanh của Công ty là: Mua bán rượu, bia, nước giải khát; Kinh doanh nhà hàng ăn uống; Vận chuyển hàng hóa đường bộ; Cho thuê kho bãi.

Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011, hoạt động chủ yếu của Công ty là mua bán rượu, bia, nước giải khát.

**2. Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc**

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành Công ty trong suốt năm tài chính và cho đến ngày lập báo cáo này bao gồm :

**Hội đồng Quản trị**

Bà Lê Thị Xuân Hoàn	Chủ tịch HĐQT
Ông Phan Châu Long	Thành viên
Bà Biện Thị Tím	Thành viên

**Ban Giám đốc**

Bà Trần Kim Chiến	Giám đốc
Ông Bùi Chí Hiếu	Kế toán trưởng

**Ban Kiểm Soát**

Ông Đồng Việt Trung	Trưởng ban
Ông Trần Quốc Xuân	Thành viên
Bà Nguyễn Ngọc Hà	Thành viên



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SABECO SÔNG TIỀN  
**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**3. Đánh giá tình hình kinh doanh**

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 và tình hình tài chính vào cùng ngày này được thể hiện trong Báo cáo tài chính đính kèm.

**4. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính**

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra kể từ ngày kết thúc năm tài chính đưa đến yêu cầu phải điều chỉnh hoặc công bố trong thuyết minh trong Báo cáo tài chính.

**5. Kiểm toán viên**

Công ty TNHH BDO Việt Nam được chỉ định kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011.

**6. Công bố trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với Báo cáo tài chính**

Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính và đảm bảo Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2011, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc vào cùng ngày của Công ty. Để lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc Công ty được yêu cầu:

- Lựa chọn phù hợp và áp dụng nhất quán các chính sách kế toán;
- Thực hiện các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Trình bày các nguyên tắc kế toán đang được áp dụng, tùy thuộc vào sự khác biệt trọng yếu công bố và giải trình trong Báo cáo tài chính;
- Lập các báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ khi giả thuyết Công ty sẽ tiếp tục hoạt động không còn phù hợp;
- Thiết lập, thực hiện và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm ngăn chặn và phát hiện gian lận và sai sót.

Ban Giám đốc Công ty cam kết rằng đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính.

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo sổ kế toán được ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty và đảm bảo Báo cáo tài chính của Công ty tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

**7. Phê duyệt các báo cáo tài chính**

Chúng tôi phê duyệt Báo cáo tài chính đính kèm. Báo cáo tài chính này phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2011, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cùng với bảng thuyết minh đính kèm cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

**Thay mặt Hội đồng Quản trị**



**LÊ THỊ XUÂN HOÀN**

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thành phố Vĩnh Long, ngày 20 tháng 02 năm 2012